



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขุ่น

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
(รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑)

.....

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) เทศบาลตำบลหนองขุ่นจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญส่ง จิตรจุน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขุ่น

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้นายกเทศบาลตำบลหนองขุ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นชั้น ๑ คณะ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขุ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขุ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขุ่น ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขุ่น พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองขุ่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ -บทนำ -ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนฯ -ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ -จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ - วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ -การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล	๑
ส่วนที่ ๒ -วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา -ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๔
ส่วนที่ ๓ -สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑	๖
ส่วนที่ ๔ - ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๑๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต้องการบริหารงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองขุ่น ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (Ongoing Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของกากับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขุ่น ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
 ๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
 ๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
 ๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 ๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
 ๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองขุ่น ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

๕. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๓๕๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายน และตุลาคมก็ได้

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ค่านิยม

“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” หมายถึง

- ๑) จังหวัดชัยนาทจะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของประเทศ
- ๒) สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด อาทิ ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา ปลา โคน้ำ ฯลฯ มีความ

ปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของผลผลิตแต่ละชนิด

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” หมายถึง เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จิตใจมีคุณธรรม มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมปลอดภัยและสิ่งเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสมานฉันท์

“ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” หมายถึง การพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าและการบริการ
๓. การเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบ Logistic
๔. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์และปลอดภัยน่าอยู่
๕. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์ภาพรวม

๑. เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสมานฉันท์
๔. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
๓. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐาน ๒. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๓. เพิ่มรายได้เกษตรกร	๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต ๔. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ๒. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ๓. เพิ่มรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว การค้า และการบริการ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ๓. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ประชาชนมีความรู้เท่าทันสังคมและสิ่งแวดล้อม ๒. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ๓. สังคมมีความสมานฉันท์ มีความปลอดภัย ปลอดภัยในจิตใจ และสิ่งเสพติด	๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ๒. เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ๓. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในจิตใจและสิ่งเสพติด ๔. ส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสันติวิธี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการมากขึ้น ๓. คุณภาพน้ำในแม่น้ำดีขึ้น ๔. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ๕. ลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	๑. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ๒. พัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง ๓. ป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย ๔. ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ ๕. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ๗. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ๘. ส่งเสริมการใช้พลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ฟาร์มปศุสัตว์และ

	พลังงานธรรมชาติ
--	-----------------

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่าง ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ อปท.	ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)	ยุทธศาสตร์คณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา คุณภาพคนและสังคมสู่ความ เข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้าง ความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านการศึกษา และ วัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา คุณภาพคนและสังคมสู่ความ เข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ การตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้า เกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพนอกภาค การเกษตรและการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้าง ความเข้มแข็งภาคการเกษตรความ มั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมี คุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้าน สิ่งแวดล้อมและการจัดการ ธรรมชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา การเมืองการบริหาร	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา คุณภาพคนและสังคมสู่ความ เข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้าง ความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

“เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองขุ่น

มี ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๒ แนวทางพัฒนา ดังนี้.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ำทางการเกษตร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ พอเพียงและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
๒. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๖. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๘. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๑. สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๔. ส่งเสริมการวางและการจัดทำผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๒.๓ เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์
๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒. ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในด้านองค์ความรู้ของประชาชนในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นอย่างดีทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

๑. เน้นการปรับปรุงอาคารที่ทำการ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๒.๔ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
๒. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริม สุขภาพอนามัย
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๖. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสะดวกเรียบร้อยในชุมชน
๘. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

กลยุทธ์
<ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ๓. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ๔. ส่งเสริมการวางและการจัดทำผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคมตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ด้วยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และ มาตรา ๑๗ กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพที่สำคัญ ๆ ดังนี้

จุดแข็ง (Strength - S)

- (๑) ประชาชนในตำบลหนองขุน มีความปรองดองรักใคร่กันดี ไม่มีปัญหาการบริหารจัดการของ ผู้บริหารทั้ง ๘ หมู่โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๒) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี แม่น้ำน้อยไหลผ่าน
- (๓) มีการจัดให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานพอสมควร
- (๔) วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดี
- (๖) มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทำให้สามารถเดินทางติดต่อไปมาสะดวก

จุดอ่อน (Weakness - W)

- (๑) ในพื้นที่ตำบลหนองขุนส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองหลายสายเข้ามาประจบกันทำให้น้ำฝนท่วม พื้นที่เกษตรทุกครั้ง ถ้าเป็นหน้าแล้งพื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้งพื้นผิวดินจะเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรครั้งเดียว
- (๒) การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
- (๓) ประชาชนส่วนมากมีรายได้น้อย และไม่มีอาชีพเสริม
- (๔) การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
- (๕) ภาคประชาชนไม่เข้มแข็ง ยังพึ่งพาตนเองไม่ค่อยได้ ต้องรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
- (๖) มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม ทำให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับสูง
- (๗) ประชาชนยังขาดความมีส่วนร่วม และการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
- (๘) ไม่มีการจัดผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

โอกาส (Opportunity - O)

- (๑) นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร “กำหนดให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก” ทำให้เป็นปัจจัยส่งเสริม ให้ภาคการเกษตรมีการพัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ซึ่งสามารถทำ รายได้ให้ประเทศไทยในการส่งออกมากยิ่งขึ้น
- (๒) การส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทำให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการ ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นทำเป็นในการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ให้สามารถปรับตัวต่อ สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไป

(๓) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขุ่น มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ จึงพยายามหางบประมาณสนับสนุนโครงการในพัฒนาจากองค์กรต่างๆ เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง

อุปสรรค (Threat - T)

- (๑) การพัฒนาตำบลหนองขุ่นปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่มและฝนแล้ง เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรไม่สามารถปลูกพืชทดแทนได้ การพัฒนาไม่ได้เท่าที่ควรและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
- (๒) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาสังคมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
- (๓) นโยบายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีอยู่ไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายของส่วนราชการต่าง ๆ ยังไม่บูรณาการในการมีส่วนร่วมทิศทางและเป้าหมายไม่เป็นเอกภาพ รวมทั้งงบประมาณที่กระจุกกระจายตามหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไร้ทิศทาง
- (๔) กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และการดำเนินชีวิตของคนในสังคม

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑)

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์รพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม

แผนและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม- มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน- มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๘๘,๐๗๐,๐๐๐	๖๖	๗๖,๒๗๐,๐๐๐	๖๒	๘๑,๐๗๐,๐๐๐	๓๓	๔๓,๙๗๐,๐๐๐
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐	๒,๗๖๕,๐๐๐	๘	๑,๗๗๕,๐๐๐	๘	๑,๗๕๐,๐๐๐	๘	๑,๗๕๐,๐๐๐
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๙	๑๒,๑๕๒,๐๐๐	๕๕	๑๑,๕๙๓,๐๐๐	๕๕	๑๑,๕๙๓,๐๐๐	๕๕	๑๑,๕๙๓,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	๑๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๐	๙๒๐,๐๐๐	๙	๘๒๐,๐๐๐	๙	๘๒๐,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๒	๗,๑๗๐,๐๐๐	๑๙	๕,๖๒๐,๐๐๐	๒๐	๕,๖๗๐,๐๐๐	๑๙	๕,๖๒๐,๐๐๐
รวม	๑๗๐	๑๑๑,๔๕๗,๐๐๐	๑๕๘	๙๖,๑๗๘,๐๐๐	๑๕๔	๑๐๐,๙๒๘,๐๐๐	๑๒๔	๖๓,๗๗๘,๐๐๐

๒. จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๓๙๖,๔๙๗ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
------------	---------	-----------------------

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๓,๙๔๖,๒๐๐
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑๗๐,๖๐๐
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๕	๙,๒๕๖,๕๓๔
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	๒	๕๒๔,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๘	๒,๒๓๔,๑๖๓
รวม	๖๙	๑๖,๓๙๖,๔๙๗

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๘๘,๐๗๐,๐๐๐	๑๓	๓,๙๔๖,๒๐๐	๙	๓,๒๑๖,๐๐๐
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐	๒,๗๖๕,๐๐๐	๑	๑๗๐,๖๐๐	๑	๑๗๐,๖๐๐
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๙	๑๒,๑๕๒,๐๐๐	๓๕	๙,๒๕๖,๕๓๔	๑๐	๔,๒๘๐,๘๑๔
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	๑๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๕๒๔,๐๐๐	๒	๑๔๕,๖๑๐
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๒	๗,๑๗๐,๐๐๐	๑๘	๒,๒๓๔,๑๖๓	๕	๓๗๗,๐๕๑
รวม	๑๗๐	๑๑๑,๔๕๗,๐๐๐	๖๙	๑๖,๓๙๖,๔๙๗	๒๘	๘,๓๖๐,๐๗๕

๔. สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่เสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	จำนวนโครงการทั้งหมด
--------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------

			การดำเนินการ		ดำเนินการ							
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๘	๑๓.๐๔	-	-	๔	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๑๓	๑๘.๘๔
ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑.๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑.๕๔
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	๑๕.๕๙	-	-	๒๔	๓๕.๗๘	-	-	-	-	๓๕	๕๐.๗๒
ด้านการบริหารจัดการและ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	๒	๒.๙๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๒.๙๐
ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๕	๗.๒๕	-	-	๑๓	๑๘.๘๔	-	-	-	-	๑๘	๒๖.๐๘
รวม	๒๘	๔๐.๕๘	-	-	๓๗	๕๓.๖๒	-	-	-	-	๖๙	๑๐๐

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา เฉพาะปี ๒๕๖๑	โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑	โครงการที่ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ เมษายน)
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๑๓	๙
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐	๑	๑
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๙	๓๕	๑๐
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	๑๒	๒	๒
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๒	๑๘	๕
รวมทั้งสิ้น	๑๗๐	๖๙	๒๗

๒. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองขุ่น ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๖๑ โครงการที่อนุมัติ จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๓๙๖,๔๙๗ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการ ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๘,๑๙๐,๐๗๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ
----------	-----------------	------------	-----------------------	----------

			โอน/ย้าย/เปลี่ยนแปลง	ที่ใช้จริง
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อแม่ หมู่ที่ ๔	เทศบาลัญญิตี	๑๓๕,๗๐๐	๑๓๕,๗๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบุง – บ้านดาบโรจน์ หมู่ที่ ๒	เทศบาลัญญิตี	๔๙๙,๑๐๐	๔๙๙,๑๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖	เทศบาลัญญิตี	๔๙๙,๑๐๐	๔๙๙,๑๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเต้ หมู่ที่ ๘	เทศบาลัญญิตี	๑๘๑,๑๐๐	๑๘๑,๑๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอึ้งอน หมู่ที่ ๒	เทศบาลัญญิตี	๔๐๘,๑๐๐	๔๐๘,๑๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายคันสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ ๗	เทศบาลัญญิตี	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทุ่งพงษ์ หมู่ที่ ๘	เทศบาลัญญิตี	๓๒๘,๓๐๐	๓๒๘,๓๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายไร่เพียงพันธ์เพ็ชร หมู่ที่ ๕	เทศบาลัญญิตี	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๘๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านนายต้อย – ดอนวัดเก่า หมู่ที่ ๔	เทศบาลัญญิตี	๑๖๕,๑๐๐	๑๖๕,๑๐๐
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง				
๑	โครงการปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๗	เทศบาลัญญิตี	๑๗๐,๖๐๐	๑๗๐,๖๐๐
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เทศบาลัญญิตี	๑๘๙,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐
๒	ค่าอาหารเสริม(นม)	เทศบาลัญญิตี	๓๒๗,๑๘๔	๙๓,๓๔๓.๘๘
๓	อุดหนุนโครงการจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในตำบลหนองขุ่น	เทศบาลัญญิตี	๕๖๔,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐
๔	โครงการบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท)	เทศบาลัญญิตี	๒๕,๘๖๕	๑๗,๖๓๑
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เทศบาลัญญิตี	๕๐,๐๐๐	๘๔,๖๙๙
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบาลัญญิตี	๕,๑๘๕,๒๐๐	๒,๕๔๑,๓๐๐

๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เทศบาลัญญูติ	๑,๑๓๒,๘๐๐	๔๙๘,๔๐๐
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เทศบาลัญญูติ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๙	สำรองจ่าย	เทศบาลัญญูติ	๕๒๓,๒๗๐	๕๐๕,๒๐๐
๑๐	ค่าจ้างเหมาในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยที่ทำการเทศบาลตำบลหนองขุ่น ในการดูแลทรัพย์สินทางราชการ	เทศบาลัญญูติ	๑๑๑,๖๐๐	๕๔,๖๐๐
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดเก็บขยะและค่าทิ้งขยะ ฯลฯ	เทศบาลัญญูติ	๔๗๔,๐๐๐	๑๑๘,๗๔๐
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองขุ่น	เทศบาลัญญูติ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๑๗๕
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม	เทศบาลัญญูติ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๙๙๗
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	เทศบาลัญญูติ	๓๐,๐๐๐	๔,๓๕๐
๓	ค่าจ้างเหมา/ดำเนินการเองจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เทศบาลัญญูติ	๒๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๐
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	เทศบาลัญญูติ	๑๐๐,๘๐๐	๔๖,๖๘๐
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	เทศบาลัญญูติ	๒๑๒,๒๓๔	๓๑๒,๒๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองขุ่น ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลหนองขุ่นดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองขุ่น จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนด ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลหนองขุ่นมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองขุ่น

.....